



5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ถาวรหลัก	มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2549	2550
ที่ดิน	5,276	5,276
อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์	26,891	22,491
งานระหว่างก่อสร้าง	264	504
รวมมูลค่าทรัพย์สินถาวรหลักสุทธิ	32,431	28,271

หมายเหตุ ที่ดินจำนวน 7 แปลงของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่า 405 ล้านบาท ได้นำไปค้ำประกันกับกรมสรรพากรสำหรับหนี้สินทางภาษีของบริษัทย่อยนั้น เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเกี่ยวกับกรณีรายจ่ายต้องห้ามดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บันทึกเป็นเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตัดค่าเสื่อมราคาครบตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีมูลค่าประมาณ 11,219 ล้านบาท

สำหรับรายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจำแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 เป็นดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ถาวรหลัก (จำแนกตามส่วนงาน)	มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2549	2550
ส่วนธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดจำหน่ายน้ำมัน	25,007	20,460
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี	7,424	7,480
รวมมูลค่าทรัพย์สินถาวรหลักสุทธิ	32,431	27,940

ทั้งนี้ ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ 1.4 ล้านตารางเมตร เป็นที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับอาคารที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งเป็นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และอีกส่วนหนึ่งเช่าจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคลังน้ำมันอีกหลายแห่งซึ่งมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 670,000 ตารางเมตร

- **รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์สิน**

กรมธรรม์ประกันภัยที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ การประกันสรรพภัยของทรัพย์สิน ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการขนส่งสินค้าทางทะเล กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดทำไว้กับ Ancon Insurance Company, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ทำประกันภัยสำหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนความคุ้มครองตามการประกันภัยเป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาว่า การประกันภัยที่มีอยู่นั้นจะสามารถครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ตระหนักหรือคาดหมายไว้อย่างเพียงพอหรือไม่

ภายใต้กรมธรรม์ประกันสรรพภัยของทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้เอาประกันภัยความสูญเสียสำหรับทรัพย์สินที่มีความสำคัญบางรายการ ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและหน่วยผลิตต่าง ๆ ของบริษัทฯ คลังน้ำมันบางแห่ง สินค้าคงคลังและอาคารสำนักงานบางแห่ง ตลอดจนอุปกรณ์และระบบที่สำคัญ ในวงเงินประกันรวมจำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกของบริษัทฯ นั้น ครอบคลุมความรับผิดตามกฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สินและการโฆษณา ซึ่งมีวงเงินประกันสำหรับความรับผิดทั่วไปต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีวงเงินประกันสำหรับความรับผิดที่เกี่ยวกับการบิน (Aviation Related) รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีวงเงินประกันสำหรับความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและความเชื่อถือไว้วางใจ (Fidelity) เป็นจำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Open Cargo Insurance) ครอบคลุม



ความสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างการลำเลียงและขนถ่ายสินค้าทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยมีวงเงินประกันเป็นจำนวน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductibles) และการต่ออายุกรมธรรม์เป็นรายปี นอกเหนือไปจากข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ แล้ว การประกันภัยดังกล่าวของบริษัทฯ บางส่วนยังไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบอันเกิดจากภัยสงครามหรือการก่อการร้ายด้วย

5.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2549	2550
ค่าสิทธิและใบอนุญาต ⁽¹⁾	245	293
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ⁽²⁾	350	302
รวมมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ	595	595

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าสิทธิ และใบอนุญาต ได้บันทึกตามราคาทุน ค่าสิทธิและใบอนุญาตที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดจะแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ซึ่งค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 5 ถึง 20 ปี

(2) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้บันทึกตามต้นทุนในการได้มาและสามารถนำมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึง ต้นทุนพนักงานที่ทำงานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั้น โดยต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการใช้งาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 ปี

นอกเหนือจากค่าสิทธิและใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแล้วข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยังมีรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและสิทธิอื่น ๆ ที่สำคัญอีก ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้



5.2.1 สิทธิตามสัญญาเช่าระยะยาว

ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เพชเชตเตอร์เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด บริษัทฯ มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย โดยมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 550,000 ตารางเมตร

โดยในการเช่าที่ดินระยะยาวจากบริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด หรือบริษัท เพชเชตเตอร์เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัดนั้น บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาเช่าที่ดินแต่ละแปลงจากบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกำหนดระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี โดยมีการจ่ายค่าเช่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเช่าล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน ซึ่งค่าเช่าทั้งสองประเภทจะมีการกำหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ

ในขณะที่การเช่าที่ดินระยะยาวจากบริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด ส่วนใหญ่แล้วสัญญาเช่าที่ดินที่บริษัทฯ ทำกับบริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด จะมีกำหนดระยะเวลาเช่าที่แตกต่างกัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขอต่ออายุการเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดการเช่าตามสัญญาเดิม โดยอัตราค่าเช่าจะมีการจ่ายชำระเป็นรายปี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “11. รายการระหว่างกัน”

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิที่ดินตามบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 สามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการที่ดิน (จำแนกตามบริษัท)	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2549	2550
บริษัทฯ	684	684
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด	10	10
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	3,195	3,195
บริษัท เพชเชตเตอร์เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด	1,387	1,387
รวมมูลค่าที่ดินสุทธิ	5,276	5,276

5.2.2 สิทธิตามสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease)

เมื่อเดือนธันวาคม 2543 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายสินทรัพย์และสัญญาเช่าสินทรัพย์กลับคืนกับบริษัท เอ็กซอน โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จำกัด โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ตกลงขายอุปกรณ์และเครื่องจักรของโรงกลั่นน้ำมันบางส่วน รวมทั้งทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท เอ็กซอน โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,834 ล้านบาท ซึ่งราคาของสินทรัพย์ที่ขายดังกล่าวนี้เป็นมูลค่ายุติธรรม (fair value) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระตามรายงานลงวันที่ 19 ธันวาคม 2543 และในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯ ได้ตกลงเช่าสินทรัพย์ที่ขายดังกล่าวนี้กลับคืนภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าทางการเงินเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษัทฯ บันทึกเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน (Financing Lease) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวนี้กลับคืนได้เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าในราคา 9,494 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอน โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จำกัด รวมตลอดทั้งทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินอื่น ๆ สิทธิและภาระหน้าที่ หนี้สิน และความรับผิดชอบต่าง ๆ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จึงทำให้ในปัจจุบัน สินทรัพย์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เคยเช่าจากบริษัท เอ็กซอน โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัญญาขายสินทรัพย์และสัญญาเช่าสินทรัพย์กลับคืนนั้น ได้กลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ อีกครั้ง และข้อตกลงในการเช่าสินทรัพย์ที่บริษัทฯ เคยมีนั้น ได้ระงับสิ้นสุดลงไปแล้วพร้อมกับการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวด้วยเช่นกัน

5.2.3 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 เครื่องหมาย โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

ทะเบียนเลขที่	รูปเครื่องหมายการค้า	ลักษณะการนำไปใช้	วันที่จดทะเบียน
ค8507	LUSTAN	สำหรับสินค้าน้ำมันและน้ำมันชนิดหนาที่ใช้ในอุตสาหกรรม (เว้นแต่น้ำมันที่มีไขมัน และน้ำมันหอมระเหย) น้ำมันหล่อลื่น สารนำเบนซิน จาระบี	<ul style="list-style-type: none">• วันที่ 22 ธันวาคม 2526• ครบกำหนดต่ออายุครั้งต่อไปวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีอายุ 10 ปี และอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี

นอกจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ และไม่ได้เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอื่นใด ๆ อีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

ที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันจากเอ็กซ์ซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “11. รายการระหว่างกัน – 11.3 สรุปลักษณะ ข้อสัญญาที่สำคัญ และเงื่อนไขของสัญญา/ข้อตกลงที่สำคัญ อันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง – (ก) การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริการที่ให้โดยบริษัทในเครือเอ็กซ์ซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น”

อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีซึ่งมีชื่ออยู่ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอกอีกหลายราย อาทิ ฮันนี่เวลล์ (Honeywell) สำหรับโปรแกรมระบบควบคุมกระบวนการกลั่นของบริษัทฯ และ UOP LLC (เป็นบริษัทหนึ่งของฮันนี่เวลล์) สำหรับหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการเปลี่ยนสภาพโมเลกุล (reforming unit) และโรงงานอะโรเมติกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการกลั่นให้ได้ผลกำไรที่ดีที่สุด (real time optimization modeling software) จาก ExxonMobil Research and Engineering Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็กซ์ซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นด้วย

5.2.4 สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการประกอบกิจการการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และกิจการผลิตพาราไซซีน (Paraxylene) ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลียมในประเทศไทย จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 โดยให้มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบวันละประมาณ 82,000 บาร์เรล โดยสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน มีอาทิ

- สิทธิในการนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ตามจำนวนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขว่า ที่ดินที่จะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ตามบัตรส่งเสริมจะต้องใช้เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อถือครองบางส่วนของที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ
- สิทธิที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด โดยมีเงื่อนไขว่า เครื่องจักรซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้านั้น จะต้องนำเข้ามาในปี 2538 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการนำเข้าจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสิทธิได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรดังกล่าวของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว

- สิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

สำหรับกิจการผลิตพาราไซลีนในส่วนของโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงกลั่นน้ำมันที่ศรีราชา โดยมีกำลังการผลิตพาราไซลีนประมาณ 350,000 ตันต่อปี (เวลาทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และวันทำงาน 365 วันต่อปี) ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตเป็น 420,000 ตันต่อปี และ 540,000 ตันต่อปี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ตามลำดับ โดยสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญประกอบด้วย

- สิทธิในการนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ตามจำนวนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขว่า ที่ดินที่จะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ตามบัตรส่งเสริมจะต้องใช้เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น
- สิทธิที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขว่า เครื่องจักรซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้านั้น จะต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 16 มกราคม 2543 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการนำเข้าจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต่อมา บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรเฉพาะส่วนที่เพิ่มกำลังการผลิตออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2548 ภายใต้ข้อกำหนดว่า จะต้องเปิดดำเนินการครบตามโครงการภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้ ในปัจจุบันสิทธิได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรดังกล่าวของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว
- สิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
- สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยสิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา

5.3 นโยบายการลงทุนและการควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ เฉพาะกรณีที่มีการลงทุนดังกล่าวเป็นการสนับสนุน หรือส่งเสริม หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นการเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทฯ

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทในเครือดังกล่าว และผู้แทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้หลักการหรือแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่สิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล และสิทธิในการเสนอชื่อนักบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้น ๆ แบ่งหุ้นออกเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หรือแบ่งหุ้นสามัญออกเป็นหลายกลุ่มและกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภทหรือแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกัน เช่น ตามข้อบังคับของบริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด กำหนดจำนวนคณะกรรมการของบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 7 คน โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ไม่เกิน 3 คน และจากกลุ่ม ข. ไม่เกิน 4 คน ดังนั้น สิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ก็จะเป็นไปตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.7 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง – 2.7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง”

สำหรับบริษัทในเครือ บริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจในการเสนอชื่อนักบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทในเครือ ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ สามารถทำได้